

# ชุมนุมสหกรณ์ฯ ช่วยสงเคราะห์หนี้ครู

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รวชม.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้มาหารือเพื่อจะให้ความช่วยเหลือครูที่เป็นหนี้ โดยจะปล่อยเงินกู้ให้กับครูเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งขณะนี้มีเงินที่สามารถให้กู้ได้ถึง 5,000 ล้านบาท และจะสงนามเพื่อบันทึกข้อตกลงกันในเร็วๆ นี้ โดยจะช่วยเหลือเฉพาะ

ครูที่มีหนี้สาหัส แต่ไม่ได้ร่วมโครงการพัฒนาชีวิตครู ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ดำเนินงานร่วมกับธนาคารออมสิน ซึ่งตนคาดว่ามียุทธลักษณะราย

## ศธ.ปล่อยกู้ 5 พันล.ล้างหนี้ครู

**ผู้จัดการรายวัน** - "วรากรณ์" เผยสกสค.จับมือสหกรณ์ออมทรัพย์ปล่อยกู้ 5 พันล้านบาท ล้างหนี้ครู ระบุจะหักเงินเดือนแบบขั้นบันได ครูจะมีเงินติดกระเป๋ากลับบ้านร้อยละ 30 ของเงินเดือน

วานนี้ (17 ม.ค.) นายวรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องการแก้ไขปัญหานี้สินครูว่า สกสค.ร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ แก้ปัญหานี้สินให้แก่วิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหนี้สินหนักหนาสาหัส จนแทบไม่เหลือเงินเดือนกลับบ้าน โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เตรียมเงินไว้จำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ผ่านทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยจะให้ครูกลุ่มนี้ไปชำระหนี้ทั้งในและ

นอกระบบทั้งหมด

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมียอดครูที่มีปัญหาหนี้สินกว่า 1 แสนคน เฉลี่ยเป็นหนี้รายละ 1.3 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีครูไม่ต่ำกว่า 1,000 คนที่มีหนี้สินหนักหนาสาหัสโดยเท่าที่พบส่วนมากเป็นหนี้นอกระบบ

นายวรากรณ์กล่าวด้วยว่า สกสค.ได้ยก ร่างระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้สินครู ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ สาระสำคัญของระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ ส่วนราชการหักเงินเดือนครูแล้วต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายในลักษณะขั้นบันได หรือเพิ่มขั้นปีละ 5% กล่าวคือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 51 ครูต้องมีเงินเหลือ ร้อยละ 10 ในปี 52 ครูต้องมีเงินเหลือ ร้อยละ 15 พอถึงปี 55 ครูต้องมีเงินเหลือร้อยละ 30

ด้านนายบำเหน็จ ทิพย์อักษร รองเลขาธิการ สกสค.กล่าวถึงกรณีธนาคารเพื่อการ

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เดือดร้อนกรณีฉุกเฉินกู้ในโครงการ "ประทีปชีวิตครู" จำนวน 4 พันล้านบาท โดยให้ครูกู้รายละ 2 แสนบาทว่า สกสค. ซึ่งดูแลเรื่องการแก้ไขปัญหานี้สินครูไม่เคยได้รับการประสานงานเรื่องนี้จาก ธ.ก.ส. จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากข้อระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการหักเงินเดือนฯ ที่ไม่เปิดโอกาสข้าราชการครูกู้โดยไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของ สกสค. เพราะฉะนั้น ครูที่เข้าร่วมโครงการกับ ธ.ก.ส.ถือว่ามีความผิดทางวินัยหากระเบียบศธ.มีผลบังคับใช้

อย่างไรก็ตาม สกสค.จะหารือเรื่องดังกล่าวกับ ธ.ก.ส.อีกครั้งว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อข้าราชการครูฯ มากน้อยเพียงไร ซึ่งที่ผ่านมา สกสค.ได้ร่วมแก้ปัญหาหนี้สินครูกับธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยอยู่แล้ว จึงมีแนวโน้มที่โครงการของ ธ.ก.ส.จะไม่ผ่านการอนุมัติ ■

ด้านนายบำเหน็จ ทิพย์อักษร รองเลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า ตามที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ระบุว่า จะปล่อยสินเชื่อเงินกู้ให้กับครู โดยมีวงเงิน 4,000 ล้านบาทให้ครูกู้ได้รายละไม่เกิน 200,000 บาทนั้น สกสค.ยังไม่ได้รับการประสานงานจาก ธกส. ประกอบกับขณะนี้ ร่างระเบียบศธ.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550 กำลังจะประกาศใช้ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดหนี้สินกับครู ซึ่งจะทำให้การกู้และก่อสร้างหนี้ใหม่ทำได้ยากขึ้น อีกทั้งตนยังได้รับการร้องเรียนมาว่า ธกส. ใช้ชื่อโครงการดังกล่าวไม่เหมาะสม โดยใช้ชื่อว่า โครงการประทีปชีวิตครู.

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน ประจำ วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2551

# ชุมนุมสหกรณ์ฯ ยื่นมือช่วยแก้ปัญหานี้สินครู

## ● ปล่อยวงเงิน 5,000 ล้านบาทให้กู้ ● ถึง ธกส.ใช้ชื่อโครงการถูกแม่พิมพ์

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รวชม.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้มาหารือเพื่อจะให้ความช่วยเหลือครูที่เป็นหนี้ โดยจะปล่อยเงินกู้ให้กับครูเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่งในขณะมีเงินที่สามารถให้กู้ได้ถึง 5,000 ล้านบาท และจะลงนามเพื่อบันทึกข้อตกลงกันในเร็วๆ นี้ โดยจะช่วยเหลือเฉพาะครูที่มีหนี้สาหัส แต่ไม่ได้ร่วมโครงการพัฒนาชีวิตครู ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ดำเนินงานร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อแก้ปัญหานี้สินครูอยู่ขณะนี้ ซึ่งตนคาดว่า มีประมาณอยู่ในหลักพันราย อย่างไรก็ตาม การที่จะแก้ไขปัญหานี้สินให้กับครูได้อย่างเบ็ดเสร็จนั้น ต้องเป็นการให้สินเชื่อในลักษณะที่ถูกต้อง และครูต้อง

ปรับวิธีการดำเนินชีวิต และหารายได้เพิ่มขึ้นด้วย

ด้านนายบำเหน็จ ทิพย์อักษร รองเลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า ตามที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ระบุว่า จะปล่อยสินเชื่อเงินกู้ให้กับครู โดยมีวงเงิน 4,000 ล้านบาทให้ครูกู้ได้รายละไม่เกิน 200,000 บาทนั้น สกสค. เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสวัสดิการของครูทั่วประเทศ แต่กลับยังไม่ได้รับการประสานงานจากทาง ธกส. แต่อย่างใด ประกอบกับขณะนี้ ร่างระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550 กำลังจะประกาศใช้ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดหนี้สินกับครู โดยจะมีเกณฑ์ว่าหาก ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) พิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อหักหนี้ที่ต้องชำระต่อเดือนแล้วครูมีเงินเหลือไม่ถึงร้อยละ 30 ของเงินเดือน ก็จะไม่พิจารณาให้กู้กับหน่วยงานนั้นๆ และหากหน่วยงานใดที่ทำเกี่ยวกับสวัสดิการ

โดยไม่เกี่ยวข้องกับ ศธ. จะไม่สามารถหักเงินเดือนครูเพื่อไปผ่อนชำระดอกเบี้ยได้ ซึ่งจะทำให้ ธกส. ไม่สามารถหักเงินเดือนครูได้ และตนยังได้รับการร้องเรียนมาอีกว่า ธกส. ใช้ชื่อโครงการดังกล่าวไม่เหมาะสม เพราะใช้ชื่อว่า โครงการประทีปชีวิตครู ทำให้ครูรู้สึกว่าการมีความเดือดร้อนจนไม่สามารถมีชีวิตรอดได้แล้ว จึงยื่น สกสค. จึงจะต้องไปหารือกับทาง ธกส. ก่อนที่จะเสนอไปยังบอร์ด ธกส. เพื่อขอรับรองก่อน.

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ  
ประจำ วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2551